



Thông điệp mùa xuân về

(Tiếp theo trang 1)

đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao phạm vi rộng và theo từng khâu, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tích tụ và tập trung đất đai, hình thành quỹ đất sạch để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư. Tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, khôi phục ngành nghề thủ công truyền thống, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Định hướng phát triển công nghiệp của Thái Bình là tính đến chiều sâu, chất lượng và sử dụng công nghệ hiện đại, ít ô nhiễm môi trường; chú trọng khai thác các lợi thế của tỉnh, trong đó chú trọng lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao. Tạo lập một nền tảng vững chắc dựa trên sự liên kết chuỗi giữa các ngành trong tỉnh và mô hình doanh nghiệp lớn đầu tàu có tính lan tỏa.

Tính tiếp tục quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, chú trọng tạo lập môi trường

thể chế công khai, minh bạch và thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kêu gọi một số nhà đầu tư có tiềm lực trong và ngoài nước nhằm hình thành mô hình doanh nghiệp lớn đầu tàu, có tính lan tỏa, làm phát triển cho sự phát triển bền vững, đồng thời định hướng và tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp tư nhân, xây dựng một số mạng lưới doanh nghiệp liên kết đa ngành theo chuỗi cung ứng, bảo đảm lưu thông hàng hóa thuận lợi nội tỉnh và với bên ngoài, có khả năng kết nối cao với vùng và cả nước.

Thực hiện mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực, tính tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng kết nối các khu công nghiệp, bảo đảm hạ tầng đi trước để tạo sức hấp dẫn cho việc kêu gọi đầu tư. Đẩy mạnh quảng bá các tiêu chí ưu tiên, chọn lọc các dự án đầu tư sử dụng công

nghệ hiện đại, sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường và phục vụ xuất khẩu.

Tích cực tham gia cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư và phát triển, xây dựng nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời phản ánh, kiến nghị và đề xuất nhiều giải pháp giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương giải quyết, tháo gỡ. Nét đẹp văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp Thái Bình với 3 đặc trưng tiêu biểu, đó là bản lĩnh, trách nhiệm, nghĩa tình. Giữ gìn và bảo vệ hình ảnh, uy tín của Việt Nam, của Thái Bình trên thị trường; kinh doanh hiệu quả gắn với chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp quyết tâm duy trì sản xuất tạo việc làm, thu nhập,

ổn định cuộc sống cho hàng vạn người lao động, tiêu biểu như DragonGroup là hiện thân của văn hóa kỷ luật, quyết liệt trong hành động, thích ứng nhanh, đề cao tốc độ, sự chỉ tiết, ham học hỏi, tận tâm và ít lười không ngừng... Hướng đi của Thái Bình là tiếp tục thu hút đầu tư với quy mô lớn, "doanh nghiệp văn hóa", hướng tới các doanh nghiệp tâm cơ tham gia vào sản xuất nông nghiệp, tăng cường cơ giới hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển bền vững.

Một giải pháp bền vững của Thái Bình là tiếp tục đổi

mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương. Hướng đến chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nuôi dưỡng và nhân lên tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, sống có trách nhiệm và làm việc hiệu quả, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Nâng cao khả năng tự vệ của mỗi người dân trước sự xâm nhập của các văn hóa phẩm độc hại, mặt trái của mạng xã hội; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Một mùa xuân mới đang về với muôn ngàn sắc hoa hóa cùng thanh âm muôn tiếng máy, giữa những làng quê nồng thắm mới nâng cao, giữa những cánh đồng bắt ngát màu xanh đang tỏa hương cho trái ngọt, giữa những con đường thơm nồng mùi nhựa mới đang chạm trên mình nặng trĩu cá tôm từ biển, báo hiệu Khu kinh tế của Thái Bình đầy khởi sắc. Phát huy kết quả đạt được, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, Thái Bình tiếp tục gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, công chức mà đồng chí Nguyễn Khắc Thân - Chủ tịch UBND tỉnh đã lan tỏa trước mùa xuân mới đó là "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên". Sức xuân đổi mới và mạnh mẽ khơi dậy ý chí tự lực, tự cường cùng niềm khát vọng cháy bỏng đổi mới, chúng ta tin rằng mảnh đất và con người Thái Bình sẽ tiếp bước cùng cả nước trên đường đổi mới.

► Trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh vừa tổ chức trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Quỳnh Hội, An Ấp (Quỳnh Phụ), thị trấn Diêm Điền, xã Thụy Liên (Thái Thụy).



Tại các nơi đến trao quà, Ban đại diện Hội NCT tỉnh và đại diện quý Thiện tâm, cộng đồng Vinfast toàn cầu đã trao 100 suất quà với tổng trị giá 60 triệu đồng cho các gia đình, hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, động viên gia đình, hội viên NCT đón tết vui vẻ, đầm ấm.

TIẾN DAT

► Chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân biển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và một số doanh nghiệp tổ chức chương trình trao quà xuân biên phòng ấm lòng dân biển.

90 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn xã Thái Đô (Thái Thụy) đã được nhận các suất quà trị giá 500.000 đồng/suất. Tại chương trình, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh và Đồn Biên phòng Trà Lý đã trao quà tết cho các cháu học sinh trong mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" và "Nâng bước em đến trường" do BDBP đỡ đầu.

Đây là hoạt động thường niên của BDBP và cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", góp phần chăm lo, động viên, chia sẻ một phần khó khăn với gia đình chính sách khu vực biên giới biển, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

TRINH CƯỜNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ TÂN LẬP ĐIỂM SÁNG TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Lập (Vũ Thư) đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Các hoạt động của Hội không chỉ là sân chơi lành mạnh cho chị em mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Chống mắc bệnh tâm thần, bổ chống già yếu, con còn đi học, bà Đỗ Thị Thoa, thôn Trà Khê vốn là lao động chính trong gia đình bằng nghề phụ hồ. Thế nhưng, 6 tháng trước, một vụ tai nạn giao thông đột ngột đã cướp đi đôi chân khiến bà trở thành người tàn phế. Không có chi phí chữa bệnh, không thể lao động, mưu sinh, cuộc sống của bà tưởng chừng rơi vào bế tắc. Giữa lúc gia đình gặp muôn vàn khó khăn, bà được hội viên, phụ nữ xã san sẻ, giúp đỡ và kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ tổng kinh phí trên 80 triệu đồng để điều trị và trang trải cuộc sống. Bà Thoa xúc động chia sẻ: Tôi rất cảm động trước tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ cả vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên phụ nữ xã, thôn dành cho tôi. Với tôi, đây thực sự là nguồn động lực quý giá giúp tôi vượt qua khó khăn.

Mỗi tuần 1 - 2 buổi, góc sân UBND xã Tân Lập lại rộn ràng tiếng cười nói của các bà, các chị đến thu gom, phân loại phế liệu. Mô hình "Tiết kiệm từ phế liệu" được Hội LHPN xã triển khai gần 1 năm nay nhằm xây dựng nguồn quỹ giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho phụ nữ địa phương. Bà Nguyễn Thị Xá, thôn Bồng Điền Bắc chia sẻ, tham gia các hoạt động sôi nổi do Hội LHPN xã phát động, được giao lưu với nhiều chị em khác, bà rất phấn khởi, tinh thần vui vẻ, lạc quan hơn, học hỏi được nhiều điều bổ ích, mới mẻ và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Ngoài giúp đỡ gia đình bà Thoa, thành lập mô hình "Tiết kiệm từ phế liệu", thời gian qua, Hội LHPN xã Tân Lập có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nổi bật là Hội đã khảo sát và trao 77 "Hũ gạo tình thương" với 770kg



Cán bộ phụ nữ xã Tân Lập thăm hỏi, động viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thôn Trà Khê

gạo; phối hợp giúp đỡ gạo hoặc số tiền từ 500.000 - 700.000 đồng/cháu cho 9 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; vận động kinh phí, tổ chức nâng cấp nhà ở cho 2 trẻ em mồ côi với số tiền 41 triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ giống, vốn, năm 2022 giúp được 2 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo... Hầu hết các phong trào của Hội có tính lan tỏa cao, thu hút cộng đồng tham gia, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chị Trần Thị Giang, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Lập cho biết: Với phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có phong trào hội", Ban

Chấp hành Hội LHPN xã thường xuyên tu duy, tìm tòi, đổi mới phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động, như mở rộng các động kinh phí, tổ chức nâng cấp nhà ở cho 2 trẻ em mồ côi với số tiền 41 triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ giống, vốn, năm 2022 giúp được 2 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo... Hầu hết các phong trào của Hội có tính lan tỏa cao, thu hút cộng đồng tham gia, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

rất đồng đều, tích cực của chị em phụ nữ hiện nay, nên chúng tôi tuyên truyền khá thuận lợi, kịp thời.

"Với sự đổi mới hoạt động của Hội, dưới cơ sở chúng tôi cũng phấn khởi, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua mà Hội LHPN xã phát động. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là chung sức nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ ở vùng nông thôn vốn có nhiều khó khăn, thiệt thòi" - bà Trần Thị Lự, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Đệ chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập khẳng định: Những phong trào, hoạt động sôi nổi của cán bộ, hội viên phụ nữ xã đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin yêu của quần chúng nhân dân với Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương.

Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Thư nhận xét: Ý thức trách nhiệm cao, sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành Hội LHPN xã Tân Lập là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của Hội. Đây là đơn vị điển hình trong sáng tạo, đổi mới công tác phụ nữ của huyện Vũ Thư. Năm 2022, Hội LHPN xã Tân Lập là đơn vị dẫn đầu phong trào phụ nữ huyện Vũ Thư, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

QUỲNH LƯU



Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tân Lập thu gom, phân loại phế liệu để tạo quỹ giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền công tác dân số

Nỗ lực vượt khó, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người tuyên truyền, vận động người dân hiểu và thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGD) là việc cán bộ Trạm Y tế, cộng tác viên dân số xã Thái Giang (Thái Thụy) thực hiện nhiều năm qua. Họ đã trở thành cầu nối đưa chính sách dân số, KHHGD đến với người dân, góp phần đưa Thái Giang là một trong những điểm sáng về công tác dân số - KHHGD của huyện Thái Thụy.

Đù là thứ bảy, chủ nhật hay tối muộn, cán bộ Trạm Y tế xã Thái Giang vẫn không quản ngại đến các gia đình có phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền về việc áp dụng các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản... Nhờ đó, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên. Chị Nguyễn Thanh Thủy, thôn Phát Lộc Trung, xã Thái Giang chia sẻ: Khi tôi mang thai, cán bộ Trạm rất nhiệt tình, buổi tối còn đến tận nhà tư vấn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, hướng dẫn việc theo dõi sức khỏe thai kỳ. Nhờ đó, tôi hiểu và biết cách chăm sóc sức khỏe cho mẹ và con. Bên cạnh đó, tôi còn được tư vấn các phương pháp tránh thai phù hợp với sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc khi sử dụng phương pháp tránh thai không an toàn.

Để vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai không phải là điều dễ thực hiện. Thế nhưng, trong khi một số địa phương còn đang loay hoay tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn thì tại xã Thái Giang, cán bộ Trạm Y tế xã đã không ngừng cố gắng, lấy việc thường xuyên nắm bắt nhu cầu của người dân là một lý do để thực hiện hiệu quả công tác dân số - KHHGD. Do đó, không chỉ là đơn vị đạt thành tích cao trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân mà nhiều năm liền, Thái Giang còn trở thành địa phương có tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đạt vòng tránh thai cao nhất huyện.

Chị Bùi Thị Lan, cán bộ dân số - KHHGD xã Thái Giang chia sẻ: Hiện nay, việc vận động người dân thực hiện chính sách dân số - KHHGD vẫn còn những khó khăn do đôi tượng cần tuyên truyền đi làm, ít có thời gian gặp gỡ tư vấn; phương



Cán bộ Trạm Y tế xã Thái Giang tuyên truyền chính sách dân số tới người dân.

tiện tránh thai được bán phổ biến ở nhiều nơi, phòng khám phụ khoa tư nhân nhiều; các phương tiện tránh thai ở trạm trước đây được phát miễn phí song giờ phải trả phí... Vì vậy, cả cán bộ và đội ngũ cộng tác viên dân số đều xác định phải nỗ lực, cố gắng, không gặp được trong giờ hành chính thì tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn tại xã Thái Giang, cán bộ Trạm Y tế xã đã không ngừng cố gắng, lấy việc thường xuyên nắm bắt nhu cầu của người dân là một lý do để thực hiện hiệu quả công tác dân số - KHHGD.

Để vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai không phải là điều dễ thực hiện. Thế nhưng, trong khi một số địa phương còn đang loay hoay tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn thì tại xã Thái Giang, cán bộ Trạm Y tế xã đã không ngừng cố gắng, lấy việc thường xuyên nắm bắt nhu cầu của người dân là một lý do để thực hiện hiệu quả công tác dân số - KHHGD.

Chị Bùi Thị Lan, cán bộ dân số - KHHGD xã Thái Giang chia sẻ: Hiện nay, việc vận động người dân thực hiện chính sách dân số - KHHGD vẫn còn những khó khăn do đôi tượng cần tuyên truyền đi làm, ít có thời gian gặp gỡ tư vấn; phương

thai là hơn 730 cặp, đạt hơn 73%, tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ giới tính khi sinh là 100 nam/100 nữ. Hàng năm, Trạm Y tế xã đều tham mưu UBND xã tổ chức các đợt cao điểm về công tác dân số; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã mở các lớp truyền thông về dân số - KHHGD; tư vấn phụ nữ đi khám thai định kỳ, khám sàng lọc trước sinh, sau sinh để can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi và trẻ sơ sinh...

Y sĩ Bùi Thị Hào, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thái Giang chia sẻ: Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và sự nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, đội ngũ cộng tác viên dân số. Năm 2023, dù còn nhiều khó khăn, thách thức song Trạm Y tế xã đạt mục tiêu: duy trì mức sinh thấp, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại trên 75%.

HOANG LANH